

ประจำวันที่ 8-14 มีนาคม 2560

### พาณิชย์ เตือนข้าวไทยตรวจสอบให้แน่ใจเหตุยิวคุมเข้มการใช้สาร Tricyclazole ในข้าวที่นำเข้า

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ถึงความคืบหน้าผลการหารือกับผู้แทนสมาพันธ์โรงสีข้าวยุโรป (Federation of European Rice Millers: FERM) และผู้แทนสมาพันธ์ผู้ค้าธัญพืชยุโรป (COCERAL) เรื่อง สหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงระดับสารตกค้าง (Maximum Residual Level : MRL) Tricyclazole ในข้าวที่สหภาพยุโรปนำเข้าจากต่างประเทศ ว่า สหภาพยุโรป จะเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมสาร Tricyclazole ให้มีไม่เกิน 0.01 ม.ก./ก.ก. จากเดิม 1 ม.ก./ก.ก. โดยจะออกประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และจะมีผลใช้บังคับภายใน 20 วัน หลังจากที่มีประกาศ ซึ่งสาร Tricyclazole นี้ เป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดโรคไหม้ และโรคใบจุดในข้าวอันมีสาเหตุมาจากเชื้อรา ซึ่งหากเกษตรกร ใช้อย่างขาดความระมัดระวังจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อและเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในคนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับข้าวที่ผลิตในปี 2559 ที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นให้นำเข้าได้ในปริมาณสาร Tricyclazole ที่กำหนดไว้เดิม คือ (1) ข้าวประเภทอื่น ยกเว้นข้าวบาสมาดิ ที่มีการเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ระเบียบใหม่ จะมีผลใช้บังคับ และ (2) ข้าวบาสมาดิ ซึ่งจะได้รับคามยืดหยุ่นเพิ่มอีก 6 เดือน เนื่องจากเป็นข้าวที่จะต้องมีการบ่มข้าวก่อนที่จะสามารถจำหน่ายได้

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็จะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานใหม่ทันที เพื่อให้แน่ใจว่าข้าวไทยที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปจะไม่มีสารตกค้างเกินกว่าระดับที่กำหนด ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้พาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ติดตามความเคลื่อนไหวการออกระเบียบใหม่นี้อย่างใกล้ชิดต่อไป ในส่วนของประเทศไทยก็ต้องเตรียมการล่วงหน้า เพื่อควบคุมการใช้สารดังกล่าวไม่ให้เกินปริมาณที่กำหนด และปัจจุบันสหภาพยุโรปมักจะออกมาตรการ ใหม่ๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม แรงงาน ซึ่งประเทศผู้ส่งออกจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ

อนึ่ง ในปี 2559 ที่ผ่านมามีไทยส่งออกข้าว จำนวน 9.88 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 154,427 ล้านบาท เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิใน จำนวน 2.383 ล้านตัน มูลค่า 54,184 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 22,700 บาท/ตัน ส่งออกไปประเทศ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง จีน เซเนกัล ฮังกง และกาน่า ในจำนวนนี้เป็นข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 15,923 ตัน มูลค่า 716 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 44,200 บาท/ตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปกว่าเท่าตัว

ทั้งนี้ ในปี 2560 กระทรวงพาณิชย์มีแผนผลักดันให้เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาสารตกค้างดังกล่าวได้ และในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 จะจัดคณะผู้แทนการค้าไปขายข้าวที่ฟิลิปปินส์ และจัดกิจกรรมภายในประเทศเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงาน Thailand Rice Convention 2017 และงาน THAIFEX-World of Food Asia 2017 ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## กรมการค้ามันใจกระบวนการตรวจสอบรัดกุม ไม่หวังพ่อค้ากดราคาประมูลข้าวเข้าสู่ตลาดไม่เกิน 5-6 บาท/กก.

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีการประมูลข้าวจากสต็อกของรัฐเพื่อเข้าสู่ตลาดสหกรณ์ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ซึ่งนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยระบุว่ากลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์สนใจที่จะร่วมประมูล โดยคาดว่าราคาเสนอซื้อจะไม่เกิน 5-6 บาท/กก. และนายกกิตติศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวกังวลว่าราคาเสนอซื้อจะต่ำกว่าปกติมาก เพราะมีข้าวหลายเกรดปะปนกัน เกรงจะมีข้าวกลุ่มนี้รั่วไหลสู่ตลาดปกติส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดตกต่ำว่า

1.การเปิดประมูลข้าวเข้าสู่ตลาดสหกรณ์ที่ไม่ใช่อาหารคน 3.6 ล้านตันดังกล่าว เป็นข้าวที่ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน มีข้าวผิวดิน ข้าวผิวดินมาตรฐานปนอยู่มาก และมีอายุการเก็บรักษาและผ่านการรมยามากว่า 3-5 ปี ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของคน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

จึงมีมติเห็นชอบให้ระบายนำข้าวเข้าสู่ตลาดสหกรณ์ที่มีใช้อาหารคน ราคาที่จะประมูลได้จะขึ้นอยู่กับการแข่งขันของผู้ร่วมประมูล ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการระบายข้าวจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่จะขออนุมัติขายโดยเทียบเคียงกับคุณภาพข้าวซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคลัง สภาพและขนาดของคลังราคาสัญญาพีชหรือวัตถุดิบทดแทนอื่นๆ รวมทั้งผลต่อปัจจัยแวดล้อมทางตลาด และภาระของรัฐประกอบกัน

2.ประเด็นความกังวลว่าข้าวดังกล่าวจะรั่วไหลสู่ตลาดข้าวปกติ ขอเรียนว่าในประกาศประมูลได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องมีหนังสือรับรองว่าจะนำข้าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งเท่านั้น และทางการจะจัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามการนำไปใช้ ซึ่งองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในฐานะคู่สัญญาจะชี้แจงมาตรการในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้สื่อมวลชนและผู้สนใจรับทราบในวันที่ 17 มี.ค. ก่อนเปิดให้ยื่นเอกสารเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 20 มี.ค. ศกนี้

3.การประมูลจำหน่ายข้าวของรัฐ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 ทุกฝ่ายทราบกติกา เงื่อนไขเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับว่าการประมูลที่ผ่านมาไม่มีการ ขันตอนที่ชัดเจนโปร่งใส เข้มงวด ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันหากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด และถูกตรวจพบว่านำข้าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะต้องถูกริบหลักประกัน และถือว่าเป็นผู้ผิดเงื่อนไขการประมูล รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

จึงมั่นใจได้ว่าการประมูลครั้งนี้จะเป็นไปด้วยดี และคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวยินดีรับข้อมูล หากพบเบาะแส การกระทำผิดเงื่อนไขการประมูล สามารถแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### ห่วงเทสต์ต็อก 3.6 ล.ตันทุบราคาข้าว ต่ำที่สุดในโลก"เวียดนาม-อินเดีย"แข่งหน้าไทย

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า สถานการณ์ราคาส่งออกเมื่อวันที่ 2 มีนาคม จากข้อมูลของ Rice Quotes ระบุว่า ราคาข้าวไทยปรับลดลงไปต่ำที่สุดในโลก โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 352-356 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าข้าวเวียดนามราคาตันละ 358-362 เหรียญสหรัฐ อินเดียราคา 385-395 เหรียญสหรัฐ ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาไทยอยู่ที่ตันละ 341-345 เหรียญสหรัฐ เท่ากับข้าวเวียดนามและปากีสถาน ขณะที่ข้าวหนึ่งตันละ 362-366 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าอินเดียที่ตันละ 378-382 เหรียญสหรัฐ ข้าวหอมมะลิตันละ 593-597 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่ากัมพูชาที่ขายตันละ 780-790 เหรียญสหรัฐ

"ขณะนี้รัฐช่ายสต็อกออกมาเยอะมาก ทั้งข้าวเก่า/ข้าวใหม่ออกมาพร้อมกันหมด ทำให้ราคาของไทยทรงตัวต่ำอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้ว ข้าวเก่าเพื่ออุตสาหกรรมที่ขายออกมาถึง 3.66 ล้านตัน แนวโน้มราคาที่ไต่จะขายได้ตันละ 2,000-6,000 บาท โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานจะซื้อถูก กลุ่มอาหารสัตว์ซื้อได้แพงกว่านิดหน่อย ปีนี้คงยากที่ราคาส่งออกจะปรับขึ้น ข้าวในสต็อกยังคงกรราคาอยู่ และข้าวนาปีของเวียดนามกำลังเกี่ยวจะออกสู่ตลาดในเดือนนี้ ข้าวนาปรังปี 2560 ของไทยก็ทยอยออก ซึ่งหากยึดตัวเลขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีปริมาณ 6.63 ล้านตัน แบ่งเป็นภาคกลาง 3.024 ล้านตัน ภาคเหนืออีก 2.65 ล้านตัน ภาคอีสานอีก 581,139 ตัน ภาคใต้ก็อีก 134,585 ตัน" นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะมีการรายงานผลการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่ผ่านมา โดยคาดว่าในช่วงสิ้นเดือน เม.ย. จะเห็นภาพรวมของสต็อกข้าวรัฐบาลทั้งหมด 17.7 ล้านตันว่าจะเหลือปริมาณเท่าไร จากปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 6.6 ล้านตัน และกำลังระบายออกไปอีก 3.66 ล้านตัน และในเดือนเมษายนจะมีการออกที่โออาร์ระบายข้าวกลุ่มสุดท้ายที่เป็นข้าวเสื่อมสภาพ 1 ล้านตัน หากสามารถจัดการข้าวเหล่านี้ได้หมดจะเหลือข้าวน้อย ยังมีระยะเวลาอีก 5 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. ที่จะสะสมข้าวที่ประมูลไม่ได้เพื่อนำมาประมูลใหม่ก่อนที่ข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่จะออกมา

"ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 2560 คาดว่าปริมาณ 6 ล้านตันข้าวเปลือก ตลาดยังรองรับได้ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเข้ามาทั้งจีน แต่ที่เป็นกังวล คือ ผลผลิตข้าวนาปี ฤดูกาล 2560/61 จะออกมาในเดือนตุลาคม"

สำหรับตัวเลขการส่งออกข้าวของไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม-8 มีนาคม ปริมาณ 2.118 ล้านตัน มูลค่า 3.1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าและปริมาณสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย

สำหรับการชี้แจงหลักเกณฑ์การประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน จาก 278 คลัง ใน 39 จังหวัด แบ่งเป็นข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% เป็นต้น จะเปิดให้ยื่นซองเสนอคุณสมบัติในวันที่ 20 มีนาคม และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคมนี้

"กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อต้องส่งรายงานรับรองว่านำข้าวที่ประมูลได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่แจ้งไว้ และทางองค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะส่งทีมตรวจสอบโรงงาน หากไม่ดำเนินการตามแผนที่แจ้ง จะถูกยึดหลักประกัน และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งทาง อคส. จะชี้แจงแนวทางตรวจสอบในวันที่ 17 มีนาคมนี้ เพื่อวางระบบไม่ให้ข้าวเหล่านี้เข้ามาปะปนกับตลาดปกติและสร้างความเสียหายต่อตลาดได้"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## **พาณิชย์ เปิดชี้แจง TOR ขายข้าวเข้าอุตสาหกรรม ก่อนให้ยื่นซองคุณสมบัติ 20 มี.ค. ประกาศผล 23 มี.ค.นี้**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้ได้เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐได้รับความเห็นชอบจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ให้ออกประกาศการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐฯ ดังกล่าว

สำหรับข้าวในปริมาณ 3.66 ล้านตันที่จะเปิดประมูลล็อตแรกนี้ ประกอบด้วย 1.ข้าวทุกชนิดเกรด P/A/B/C ที่มีข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน ข้าวผิดไปจากมาตรฐาน ข้าวผิดชนิด (ข้าวในคลังไม่ตรงกับชนิดที่ระบุตามบัญชีรับข้าวเข้าคลัง) ปนอยู่ ซึ่งไม่สามารถนำไปปรับปรุงและไม่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของคน ปริมาณรวม 3.66 ล้านตัน จำนวน 278 คลัง ใน 39 จังหวัด และ 2.ข้าว 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และ ปลายข้าว A1

ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่ใช่การบริโภคของคน โดยจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทของอุตสาหกรรมที่จะนำข้าวไปใช้ และรับรองว่าจะไม่นำข้าวดังกล่าวเข้าสู่ระบบการตลาดและการค้าข้าวปกติเพื่อการบริโภคของคนทุกรูปแบบ โดยต้องนำไปใช้ในอุตสาหกรรมตามที่แจ้งไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ภาครัฐจะมีมาตรการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมตามวิธีการที่ทางราชการกำหนด

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า หลังจากนั้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เปิดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติผู้เสนอราคาซื้อ และวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน พร้อมให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อ และจะเปิดซองเสนอราคาซื้อภายในวันเดียวกัน

นางดวงพร กล่าวว่า เงื่อนไขการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ จะกำหนดให้ผู้ซื้อต้องส่งรายงานรับรองว่านำข้าวที่ประมูลได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่แจ้งไว้ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะส่งทีมออกไปตรวจสอบโรงงานว่าได้ดำเนินการตามแผนที่แจ้งไว้หรือไม่ หากไม่นำข้าวไปใช้ตามที่แจ้ง ผู้ที่ชนะประมูลจะถูกยึดหลักประกัน และถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

"เงื่อนไขการประมูลรอบนี้ จะแตกต่างกับการประมูลข้าวปกติ เพราะเป็นข้าวที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลังงาน ฯลฯ สามารถเข้าร่วมประมูลได้หมด จึงต้องวางระบบไม่ให้ข้าวเหล่านี้เข้ามาปะปนกับตลาดปกติ เพราะจะส่งผลเสียหายต่อข้าวปกติได้ โดย อคส.จะชี้แจงวิธีการตรวจสอบดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 17 มี.ค.นี้" นางดวงพร กล่าว

สำหรับสถานการณ์ข้าวขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่า ผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังปี 60 ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในเร็วๆ นี้ จะมี 6 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งไม่น่าห่วง แม้ว่ารัฐบาลจะระบายข้าวออกมามาก แต่ก็เข้าสู่ตลาดที่ไม่ใช่การบริโภคของคน จึงไม่กระทบต่อราคา แต่ที่เป็นกังวลคือผลผลิตข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 60/61 ที่จะออกมาในช่วงเดือนต.ค. ซึ่งได้มีการหารือถึงมาตรการรองรับไว้แล้ว

"สิ้นเดือน เม.ย.จะเห็นภาพรวมของข้าวที่รับมาทั้งหมด 17.7 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 6.6 ล้านตัน และกำลังระบายออกไปอีก 3.66 ล้านตัน รวมทั้งเดือนเม.ย.จะระบายออกอีก 1 ล้านกว่าตัน หากขายได้หมดจะทำให้ข้าวเหลือน้อย ซึ่งยังมีระยะเวลาอีก 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ย. ที่จะสะสมข้าวที่ประมูลไม่ได้และนำมาประมูลใหม่ ก่อนที่ข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่จะออกมา" นางดวงพร กล่าว

อย่างไรก็ดี สำหรับการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 มี.ค.60 ส่งออกข้าวแล้ว 2.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 59 คิดเป็นมูลค่า 31,700 ล้านบาท ลดลง 3%  
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)



## พาณิชย์เล็ง 2 ทำเลย่านปทุม หมายถึงตลาดไท-ไทยเบฟ'ผูกตลาดกลางข้าวสารตลาดไท-ที่กลุ่มไทยเบฟฯ/เป้าซื้อขาย 50 ล้าน/เดือน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงความคืบหน้าการทำโครงการตลาดกลางข้าวสารสู่มาตรฐานสากลของกระทรวงพาณิชย์ ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้กรมการค้าภายใน(คน.)เลือกสถานที่ เบื้องต้นเสนอมาที่จังหวัดปทุมธานีบริเวณตลาดไท ซึ่งคงต้องรอให้กรมการค้าภายในสรุปสถานที่ที่มีความเหมาะสมอย่างชัดเจนมาก่อนว่าจะดำเนินการบริเวณใด ส่วนงบประมาณที่กระทรวงฯจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ดำเนินการในครั้งนี้นักหลักร้อยล้านบาท

ทั้งนี้แนวทางการทำตลาดกลางข้าวสาร เนื่องจากเล็งเห็นว่าที่ผ่านมาการขายข้าวของชาวนาประสบปัญหาราคาตกต่ำ ไม่มีทางเลือกในการขายข้าวเพราะไม่มีอำนาจต่อรองและยังขาดสถานที่ขายข้าวทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางรายได้

ดังนั้นเพื่อดำเนินตามนโยบายของนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เคยไปเยือนจีนแล้วพบว่าจีนมีตลาดกลางข้าวสารที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ในขณะที่ไทยเองเป็นถึงผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่กลับไม่มีตลาดกลางข้าวสารซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการจำหน่ายข้าวที่มีคุณภาพและโปร่งใส กระทรวงพาณิชย์จึงมีแผนที่จะทำตลาดกลางข้าวสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะซื้อขายสินค้าโดยเปรียบเทียบราคา รวมถึงเกษตรกรสามารถนำข้าวมาขายได้เองที่ตลาดกลาง เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรไทย

สำหรับสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับจากการมีตลาดกลางข้าวสารคือ จะมีฐานข้อมูลของราคาข้าวสารที่ใช้อ้างอิงได้ชัดเจนซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยตั้งเป้าจะมีมูลค่าการซื้อขายผ่านตลาดกลางข้าวสารแห่งนี้เฉลี่ยที่ 6,250-7,500 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อเดือน โดยราคาข้าวสารที่ซื้อขายในตลาดกลางฯจะได้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปไม่ต่ำกว่า 5% ที่สำคัญส่วนหนึ่งจะช่วยให้เกิดการซื้อขายข้าวเพื่อส่งออกโดยมีสัดส่วนประมาณ 1% ของการส่งออกในภาพรวม หรือประมาณ 9.5 หมื่นตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 1,490 ล้านบาทต่อปี

“จากการหารือกับผู้ส่งออก โรงสี และชาวนาเองเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการพัฒนาตลาดกลางข้าวสารซึ่งจะช่วยให้สามารถกระจายผลผลิตของเกษตรกรได้ จะเป็นผลดีต่อตัวเกษตรกรด้วย โครงการนี้จะต้องแล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณนี้”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าพื้นที่ที่จะทำตลาดกลางข้าวเดิมนองไว้ 2 ที่คือ ที่บริเวณตลาดไท กับพื้นที่ของบริษัทไทยเบฟฯ ซึ่งทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่จ.ปทุมธานี ซึ่งยังไม่มีการสรุปว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกทำเลใด

อย่างไรก็ดี นอกจากการพัฒนาตลาดกลางข้าวสารแล้วกระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนพัฒนา ตลาดกลางประชารัฐใน 3 ลักษณะคือ ตลาดกลางทั่วไป ตลาดกลางสินค้าเฉพาะอย่าง และตลาดกลางชุมชน ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยได้เร่งให้คณะทำงานจัดทำกลุ่มของพื้นที่ตลาดที่ทางพาณิชย์จังหวัดเสนอ ก่อนที่จะคัดเลือกตลาดที่มีศักยภาพออกมา โดยทำการศึกษาศักยภาพแบบเชิงลึก เน้นหลักไปที่การพัฒนาตลาดเพื่อต่อยอดกับกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อใช้ตลาดกลางประชารัฐเหล่านี้เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน นโยบายทั้งหมดนี้จะต้องถูกเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมภายใน 3-6 เดือน ส่วนงบประมาณเตรียมจัดสรรขอใช้งบพิเศษซึ่งได้เสนอขอไปแล้วประมาณ 3,000 ล้านบาท

“เรื่องนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปทำการศึกษาความเหมาะสมของการพัฒนาตลาดเฉพาะที่จะเน้นเอกลักษณ์เพื่อให้เป็นแลนมาร์กสำคัญของแต่ละภาค เช่น ตลาดทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก หรือตลาดซีฟู้ดในพื้นที่ภาคใต้เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป เป็นต้น ตลาดประชารัฐนี้จะได้เห็นในไตรมาส 1 หรือ 2 นี้แน่นอน”

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

=====

## เวียดนาม

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามกำลังประสบกับอุปสรรคในการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนหลังจากที่ทางการจีนได้อนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเพียง 22 รายเท่านั้นที่สามารถส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้

ทั้งนี้หน่วยงาน AQSIQ (China’s General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ของจีนได้รับขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าวของเวียดนามจำนวน 22 ราย ที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ส่วนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถส่งออก ทำให้บางรายที่ได้มีการเจรจาซื้อขายกับผู้ซื้อจากจีนไว้แล้วๆ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น บริษัท Can Tho Food Company ที่ได้ทำสัญญาส่งออกข้าวจำนวน 18,000 ตันไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบข้าวได้ และต้องมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับคู่ค้า นอกจากนี้ข้าวที่ได้มีการเตรียมไว้ส่งมอบก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและต้องนำมาปรับปรุงใหม่

ทางด้านกระทรวงเกษตร (Ministry of agriculture and rural development; MARD) ได้เร่งติดต่อไปยังทางการจีนเพื่อให้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้เพิ่มเติม หลังจากเมื่อปีที่แล้วทางการจีนได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินผู้ส่งออกจำนวน 31 ราย และมีเพียง 22 รายที่ผ่านการตรวจและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังจีนได้

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวลดลง ก่อนที่จะถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่วงการค้าคาดว่าภาวะการค้าข้าวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) ที่จะมีอุปทานข้าวในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเวียดนามอ่อนตัวลง และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 433,019 ตัน เพิ่มขึ้น 0.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 432,784 ตันในธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 14.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 508,153 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนมกราคม 2560 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 334,096 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 54,326 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 32,375 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 5,980 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 6,242 ตัน ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 195,229 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 29,425 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 41,030 ตัน

ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 13,173 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 5,131 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 56,523 ตัน ข้าวเหนียว 81,914 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆจำนวน 10,594 ตัน

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 17.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยในช่วงเมษายน – พฤศจิกายน 2560 พื้นที่ทางภาคเหนือของเวียดนามเพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 5.825 ล้านไร่ คิดเป็น 32.7% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคใต้มีประมาณ 11.875 ล้านไร่ คิดเป็น 67.2% เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในช่วงพฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560 ประมาณ 2.905 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ด้านราคาข้าวนั้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.236 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 มกราคม 2560 ราคาหน้าคลังสินค้า ข้าวขาวมีราคา 0.331 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.8% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.427 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.0% ข้าวหอม (Fragrance) มีราคา 0.436 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.0% ข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.485 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ราคาข้าวในเวียดนามขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทส่งออกข้าวเวียดนามต้องการซื้อข้าวเพื่อส่งออกตามสัญญา ซื้อขายข้าวระหว่างเวียดนามและฟิลิปปินส์ที่ตกลงนามเมื่อปี 2559

ในช่วงเวลาเดียวกัน ข้าวเปลือกที่วางขายในตลาดมีราคา 0.256 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 มกราคม 2560 ข้าวขาวมีราคา 0.474 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 มกราคม 2560 ข้าวหอม Jasmine 0.606 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ลดลง 2.0% ข้าวหอม (Fragrance) ราคา 0.705 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 14.1% และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.663 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม เท่ากับราคาของวันที่ 15 มกราคม 2560

ทั้งนี้ ในที่ประชุมตรวจสอบประสิทธิภาพข้าวปี 2559 และแผนข้าวปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 สมาคมอาหารเวียดนามมีความเห็นต่อประเด็นที่เคยเสนอให้รัฐบาลดำเนินโครงการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรปริมาณ 1 ล้านตัน เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในช่วงฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ ว่าราคาข้าวในขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ประมาณ 5,200 – 5,500 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรเวียดนามยังมีกำไรในอัตราประมาณ 30% จึงเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามยังไม่จำเป็นต้องดำเนินโครงการดังกล่าว

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 799,000 ตัน ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวม 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 40.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2559

ขณะที่สมาคมอาหารเวียดนามเปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 บริษัทส่งออกข้าวของเวียดนามมีข้าวคงคลังเหลืออยู่ประมาณ 1 ล้านตัน ในขณะที่สถานการณ์การส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศยังไม่ดีเท่าไรนัก โดยในเดือนมกราคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้เพียง 325,000 ตัน ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี 2559

อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2560 เวียดนามจะสามารถส่งออกได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งส่งออกได้เพียง 4.8 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นปริมาณส่งออกต่ำสุดตั้งแต่ปี 2551 ส่วนรายงานของ USDA คาดว่าในปี 2560 เวียดนามจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ 5.8 ล้านตัน รองจากอินเดียและไทย

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามเปิดเผยว่า ในปัจจุบันราคาข้าวส่งออกของเวียดนามค่อนข้างสูงทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกับข้าวไทย โดยข้าวขาว 5% ของเวียดนามมีราคา 360 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปี 2559 ในขณะที่ข้าวไทยมีราคา 355 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทั้งนี้ ผู้นำเข้าข้าวในเอเชีย แอฟริกา และภูมิภาคตะวันออกกลางจะพิจารณาซื้อข้าวจากของเวียดนาม หากราคาต่ำกว่าของไทยประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade; MoIT) ได้ตกลงที่จะให้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 109/2553 ตามคำร้องขอของผู้ส่งออกข้าวที่ระบุว่า กฎระเบียบการส่งออกข้าวในปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกข้าวของเวียดนามเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้สาระสำคัญของกฎระเบียบดังกล่าวระบุว่าผู้ส่งออกจะต้องมีคลังสินค้าที่มีความจุอย่างน้อย 5,000 ตัน และมีกำลังการสีข้าวอย่างน้อย 10 ตันต่อชั่วโมงซึ่งเป็นกฎระเบียบที่เข้มงวดและไม่สนับสนุนให้วิสาหกิจมุ่งเน้นการพัฒนาข้าวที่มีคุณภาพสูงแต่ให้ผลผลิตต่ำ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท The Vien Phu Trade & Production JSC ซึ่งเป็นบริษัทแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองจาก USDA และใบรับรองของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ โดยมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 1,500 ไร่ และมีกำลังการผลิตต่อปีประมาณ 1,000 ตัน บริษัทจึงไม่มีความสามารถในการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าวได้

นอกจากนี้ กฎระเบียบการส่งออกในปัจจุบันยังกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องมีสต็อกสำรองอย่างน้อย 10% ของปริมาณส่งออกในช่วง 6 เดือนสุดท้าย และเมื่อปี 2015 ได้ระบียบอกมาเพิ่มเติมโดยกำหนดให้ผู้ส่งออกที่ส่งออกน้อยกว่า 50,000 ตันต่อปีต้องมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 3,125 ไร่ ภายในปีแรกและตั้งแต่ปีที่สองจะต้องมีพื้นที่เพิ่มอีกปีละ 1,875 ไร่ ซึ่งในทางทฤษฎีความต้องการนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ประกอบการเพราะต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกในขณะที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการบริโภคข้าวในอนาคตซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ง่ายที่จะขยายพื้นที่เนื่องจากพื้นที่มีจำนวนจำกัด

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

## **กัมพูชา**

กระทรวงเกษตร (the Agriculture Ministry) ระบุว่า ในขณะนี้ผู้ประกอบการโรงสีกว่า 40 แห่งที่ได้ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแต่เกือบทั้งหมดยังมีมาตรฐานไม่เพียงพอตามที่ทางการจีนต้องการ โดยจะมีการเปิดรับคำร้องครั้งที่สอง หลังจากที่ในครั้งแรกมีโรงสีจำนวน 28 ราย ที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่าโรงสีส่วนใหญ่ยังไม่ได้เตรียมการตรวจสอบคุณภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งกระทรวงเกษตรจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน โดยในขั้นแรกทางการกัมพูชาจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจประเมินโรงสีเหล่านี้ก่อนภายในเวลา 3 สัปดาห์หลังจากที่มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้ว

ทางการกัมพูชา ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องรอนานเท่าไรในการดำเนินการตรวจโรงสีโดยหน่วยงานของกัมพูชาแล้วจึงให้หน่วยงานของจีนดำเนินการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปจีนได้



การตรวจประเมินในรอบแรก มีโรงสีที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินประมาณ 40 ราย หลังจากทีในเดือน ตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา มีการตรวจประเมินโรงสีจำนวนกว่า 60 แห่ง และหน่วยงานของจีนได้ตรวจ ประเมินโรงสีจำนวน 28 แห่ง ซึ่งทุกแห่งก็ผ่านการตรวจประเมินและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน ได้ แต่ขณะนี้ก็มีเพียง 18 รายที่ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการส่งข้าวไปยังประเทศจีน มาก่อน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงาน COFCO ของจีน สหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (CRF) และ บริษัท Green Trade ของกัมพูชา และได้ตกลงอนุมัติให้โรงสี 18 แห่งนี้ที่สามารถส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้ใน โควต้าที่ทางการจีนได้กำหนดให้มีการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาได้ 200,000 ตัน

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (The Secretariat of One Window Service for Rice Export; SOWS-REF) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กัมพูชาส่งออกข้าวจำนวน 60,731 ตัน เพิ่มขึ้น 24.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 48,820 ตัน ในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,912 ตัน ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ ประเทศจีน 28,004 ตัน ฝรั่งเศส 7,085 ตัน โปแลนด์ 4,376 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,960 ตัน สหราชอาณาจักร 3,954 ตัน มาเลเซีย 529 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 109,551 ตัน เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญใน ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ ประเทศจีน 46,387 ตัน ฝรั่งเศส 15,315 ตัน โปแลนด์ 9,136 ตัน เนเธอร์แลนด์ 5,179 ตัน สหราชอาณาจักร 6,386 ตัน มาเลเซีย 1,058 ตัน เป็นต้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวรวม 542,144 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้แก่ ประเทศจีน 127,460 ตัน (เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน) ฝรั่งเศส 78,329 ตัน โปแลนด์ 64,035 ตัน มาเลเซีย 38,662 ตัน เนเธอร์แลนด์ 28,690 ตัน สหราชอาณาจักร 19,438 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *www.mekongoryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) คาดว่าในปีนี้ฟิลิปปินส์ อาจจะต้องนำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงซื้อขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (the government-to-government (G2G)) เพื่อเป็นการรับประกันว่า ฟิลิปปินส์จะมีสต็อกข้าวเพียงพอรับมือกับช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดต่ำลงในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวนประมาณ 2.296 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 68 วัน (คำนวณจากความต้องการ บริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 16.95% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.765 ล้านตันในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา และลดลง 21.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.942 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวน ประมาณ 0.465 ล้านตัน ลดลงประมาณ 53.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.995 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มา (คิดเป็นสัดส่วน 20.26% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 14 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้า ประมาณ 78.55%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมามีประมาณ 15.01%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.686 ล้านตัน ลดลง ประมาณ 27.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.942 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 29.87% ของ สต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 20 วัน) และลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมามีประมาณ 27.65% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.145 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.004 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 49.87% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 34 วัน) แต่ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมามีประมาณ 9.81%

ที่มา Oryza.com

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) เปิดการประมูลนำเข้า ข้าวในระบบ MA ประจำปีงบประมาณ 2017 ในวันที่ 10 มีนาคมนี้ โดยจะซื้อข้าวจำนวนรวม 47,000 ตัน เป็น ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (Non-glutinous milled rice (long grain)) จำนวน 14,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลางจาก ประเทศไต้หวัน (non-glutinous milled rice (medium grain)) จำนวน 26,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจาก ประเทศไต้หวัน (non-glutinous milled rice (long grain)) จำนวน 7,000 ตัน โดยข้าวจากไทยกำหนดส่งมอบ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคมปีนี้ และระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคมถึงวันที่ 20 สิงหาคมปีนี้ ส่วน ข้าวสารเมล็ดกลางจากประเทศไต้หวันกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันที่ 10 มิถุนายนปีนี้ และ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคมถึงวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ และข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศไต้หวันกำหนดส่งมอบ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคมถึงวันที่ 20 สิงหาคมปีนี้

ที่มา Oryza.com

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้น เพราะมีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา โดย ข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 373-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ ผ่านมา ด้านราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะหน่วยงานรัฐบาลกำลังเร่งซื้อข้าวตามโครงการ จัดหาข้าวของรัฐบาล ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกในขณะนี้สูงกว่าราคารับซื้อขั้นต่ำ (the minimum purchase price) ที่รัฐบาลกำหนดไว้

องค์การอาหารแห่งชาติ The Food Corporation of India (FCI) รายงานว่า รัฐบาลได้จัดหาข้าวตาม โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2016/17 (ตุลาคม 2016-กันยายน 2017) ได้แล้วประมาณ 31.14 ล้านตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2017)

มีรายงานว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะนำเข้าข้าวสาร โดยเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา สต็อก ข้าวสารในคลังกลางอยู่ที่ 13.747 ล้านตัน เทียบกับ 12.8 ล้านตันในเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของระบบการจัดจำหน่ายภาครัฐ

ทั้งนี้ สต็อกอาหารกลางอยู่ที่ 27.55 ล้านตัน ในเดือนธันวาคมในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาลี 16.5 ล้านตัน และข้าวสาร 11.05 ล้านตัน โดยในการจัดซื้อข้าวสาลีของโครงการ Rabi Marketing Season (RMS) 2016-17 มีปริมาณ 22.961 ล้านตัน เทียบกับ 28.088 ล้านตัน ใน RMS 2015-16 และ 28,023 ล้านตัน ใน RMS 2014-15 ทางรัฐบาลได้ลดภาษีนำเข้าจาก 25% เป็นลดลงเป็น 10% ในเดือนกันยายนปีที่แล้วและลดลงเป็นศูนย์ในเดือนธันวาคม ปีที่แล้ว

ที่มา *Oryza.com*

### **อิรัก**

สำนักข่าว Reuters รายงานความคืบหน้าของการประมูลซื้อข้าวของอิรัก จำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมประมูลที่ยื่นเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมาว่า รัฐบาลอิรักยังไม่ได้ประกาศว่าจะซื้อข้าวจากแหล่งใด

ทั้งนี้ ในการประมูลครั้งนี้มีการยื่นข้อเสนอข้าวจากไทยจำนวนรวม 220,000 ตัน ในราคาระหว่าง 404.5-504 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดในการยื่นเสนอทั้งหมด ตามด้วยข้าวจากอินเดีย 360,000 ตัน ในราคาระหว่าง 460-668 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวจากสหรัฐฯ 30,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (567 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) และ 32,000 ตัน ในราคา 563 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out ข้าวจากอาร์เจนติน่า 30,000 ตัน ในราคา 555 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out (559 เหรียญสหรัฐต่อตัน Liner out) และข้าวจากอูรุกวัย 63,000 ตัน ในราคาระหว่าง 556-556.5 เหรียญสหรัฐต่อตัน Free Out

นอกจากนี้ The Grain Board of Iraq จะจัดประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากสหรัฐฯจำนวน 100,000 ตัน โดยปิดรับข้อเสนอในวันที่ 13 มีนาคมนี้ด้วย

ที่มา *Riceonline.com*

### **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 587,487 ตัน ลดลงประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 633,747 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 45,949 ตัน ลดลงประมาณ 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,106 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 541,538 ตัน ลดลงประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 583,641 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 19,581 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 111,505 ตัน ฝรั่งเศส 103,437 ตัน เนเธอร์แลนด์ 82,396 ตัน เยอรมนี 44,078 ตัน โปแลนด์ 44,055 ตัน อิตาลี 39,718 ตัน โปรตุเกส 35,216 ตัน เบลเยียม 26,016 ตัน สเปน 21,681 ตัน สาธารณรัฐเชค 18,000 ตัน สวีเดน 15,363 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-7 มีนาคม 2560 มีการส่งออก 132,359 ตัน เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 114,878 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 109,430 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 95,464 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 22,929 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,414 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,326 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 56,935 ตัน กรีซ 22,011 ตัน สเปน 17,117 ตัน โปรตุเกส 15,9162 ตัน บัลแกเรีย 10,873 ตัน สหราชอาณาจักร 2,829 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

### สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.35 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 472.16 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144.85 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.41 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ อียิปต์ เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 18.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น ปากีสถาน กัมพูชา เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 478.84 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.93 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.3 ล้านตันข้าวสาร บังกลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 11.0 ล้านตันข้าวสาร และไทย 10.3 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 117.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.3% จากจำนวน 116.15 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 69.09 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.9 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.61 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.51 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.66 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.74 ล้านตันข้าวสาร อียิปต์ 1.41 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่า



สต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 6.95 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 17.3% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 8.40 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 41.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.0% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 40.41 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.6 ล้านตัน ที่คาดว่านำเข้าในปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ลดลง 5.0% จากจำนวน 2.0 ล้านตันที่คาดว่านำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.55 ล้าน ตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ไต้หวัน คาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.0 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน และสหรัฐฯคาดว่าจะนำเข้า 0.75 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.3% จากปี 2559 ที่ส่งออกได้ 9.87 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลง 0.4% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.04 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.20 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.50 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.5 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.55 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

